

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าสุดกว่า 2 เดือน,ทุนไหลออก-ดีลซื้อบิกซีเวียดนามกดดัน

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แตะระดับอ่อนค่าสุดที่ 35.62 ซึ่งเป็นระดับอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 2 เดือน นับจากต้นเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา

*ดีลเลอร์ ระบุว่า การอ่อนค่าของเงินบาทในวันนี้ เป็นผลจากการแสวงหาเงินทุนไหลออกจากทั้ง ตลาดหุ้นและตราสารหนี้ของไทย รวมทั้งน่าจะเป็นผลจากการเตรียมเงินเพื่อชำระค่าซื้อกิจการของบิกซีเวียดนาม

*ดอลลาร์สหรัฐทรงตัวในช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่นักลงทุนรอดูตัวเลขมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี) ที่ญี่ปุ่นจะเปิดเผยออกมาในวันนี้

*ดอลลาร์/เยนพุ่งขึ้นแตะจุดสูงสุดรอบ 3 สัปดาห์เมื่อวานนี้ หลังจากสหรัฐรายงานว่า ราคาผู้บริโภคสหรัฐพุ่งขึ้นในเดือนเม.ย.ในอัตราที่สูงที่สุดในรอบกว่า 3 ปี แต่ดอลลาร์ไม่สามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้

*กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) ทั่วไปเพิ่มขึ้นเกินคาด 0.4% และดัชนี CPI พื้นฐานไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนเม.ย.

*สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาญี่ปุ่นรายงานในวันนี้ว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโต 1.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในไตรมาสแรก ซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ในตลาดที่ 0.2% และเทียบกับอัตราการหดตัวที่ 1.7% ในไตรมาส 4/58

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 650.98 ล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ รวม 2.28 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 282.27 ล้านบาท

*09.12 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.58/60 จาก 35.48 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 40.138/238 จาก 40.23 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 109.14/17 จาก 109.12 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1294/96 จาก 1.1316 เมื่อวาน

"บาทอ่อนค้ำมาก่อนข้างเยอะตั้งแต่เมื่อคืน เป็นเรื่องของ capital outflows ที่มีออกมา...เราก็คง suspect เรื่องของดอลลาร์ (การซื้อบิกซีเวียดนาม) ด้วย เพราะเป็นดอลลาร์ใหญ่ และเป็น flows ที่ใหญ่ที่ตลาดมองเห็นอยู่" ดีลเลอร์ กล่าว

เมื่อปลายเดือนก่อน คาสีโน กรุ๊ป ระบุว่า ทางบริษัทได้ตกลงขายหุ้นบิกซี เวียดนามให้แก่กลุ่มเซ็นทรัล ด้วยวงเงิน 1 พันล้านยูโร หรือราว 1.14 พันล้านดอลลาร์ ดีลเลอร์ กล่าวว่า การอ่อนค่าของเงินบาทในช่วงนี้ คงเป็นไปในทิศทางที่ทางการ อยากรู้ เพราะจะเป็นผลดีต่อการส่งออก แต่หากอ่อนค่าเร็วเกินไป ก็อาจจะมีการเข้ามาดูแลได้เช่นกัน เพื่อไม่ให้เงินบาทแกว่งตัวผันผวนเกินไปในระยะสั้น

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้